



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
28 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ประเด็นสำคัญ

1. เร่งพิจารณา พ.ร.บ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกสมฯคนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เวลานี้สังคมต้องการความจริงเกี่ยวกับกัญชา เพื่อออกแบบระบบกลไกการควบคุมที่สมดุล สามารถใช้ประโยชน์ได้ หากมีงานวิจัยที่ดีในการพัฒนาศูนย์บำบัดยาเสพติดด้วยกัญชา มีผู้ยืนยันหลายรายว่ากัญชาสามารถเลิกเองได้ง่าย จึงวิงวอนสภาผู้แทนราษฎรให้รีบพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชงกัญชาให้แล้วเสร็จภายในสมัยนี้ ทางสมคมฯ จะจัดงานเสวนาเพื่อสร้างความรู้ในรูปแบบต่างกันไปบนพื้นฐานของความจริง

2. วิจัยผลกระทบกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผจก., โพสต์ทูเดย์, โลกวันนี้)

- รศ.พญ.รัศมีน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) กล่าวว่า ปัจจุบันสารเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบันมีทั้งบุหรี่ แอลกอฮอล์ ยาบ้า กัญชา และโอปิออยด์ (Opioids) ซึ่งสารเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยและทั่วโลกมานาน สำหรับผลสำรวจเกี่ยวกับกัญชาที่ปลดออกจากบัญชียาเสพติด พบว่า การปลูกกัญชาในครัวเรือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 ไม่ได้จัดแจ้ง ร้อยละ 24.9 ใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและใช้กัญชาแบบสูบสูงขึ้น 10 เท่าภายในระยะเวลา 3 ปี พบร้อยละ 10 มีอาการทางจิต หูแว่ว ภาพหลอน

3. ผลกระทบหลังเสพกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, 77kaoded)

- จ.สมุทรปราการ : เพจอยากดังเดี๋ยวจดให้ รีเทิร์น โพสต์คลิปวิดีโอผู้ชายกำลังโต้เถียงกับมารดา จากนั้นขว้างขวดแตกกระจาย และพุ่งจะจุดไฟเผาบ้าน เนื่องจากมีอาการหลอนหลังเสพกัญชา

- จ.ตราด : จนท.ตร. สกัดจับชายวัย 38 ปี ขับรถยนต์สายไปมา เมมาและพุดจาไม่รู้เรื่อง และพบถุงใส่ยาของ รพ.จิตเวชแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด พบสารกัญชาในร่างกายปริมาณมาก



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด และมาตรการรับนักท่องเที่ยวจีน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, สยามรัฐ, อินโฟเควสท์)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขไทยมีศักยภาพสูง พร้อมทั้งจะรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากจีนได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ปลายปี ปลาย สธ. กำลังประสานงานไปยังสถานทูตจีนถึงข้อเท็จจริงและมาตรการในการเปิดประเทศ เพื่อที่จะนำมากำหนดมาตรการสาธารณสุขและวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องต่อไป โดยจะมีการประชุมร่วมกับ รมว.คมนาคม และรมว.ท่องเที่ยว ในวันที่ 5 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ch3plus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง การรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยหลังจีนเตรียมเปิดประเทศ ต้องรอความชัดเจนถึงนโยบายจากรัฐบาลของจีนก่อน ในส่วนของประเทศไทยไม่ยากให้มีการตั้งข้อรังเกียจหรือสงสัย เพราะการปฏิบัติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยจะเหมือนกันทั้งหมด สิ่งที่สำคัญ คือ คนไทยต้องรับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม ทั้งนี้ กรม.เร่งวิเคราะห์ผลการติดเชื้อโควิดรอบสอง ว่ามีจำนวนเท่าไร อาการแตกต่างจากรอบแรกหรือไม่ เบื้องต้นพบว่าอาการไม่รุนแรงและค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการติดเชื้อรอบแรก และทีมวิชาการกำลังศึกษาว่าในปี 2566 กลุ่มใดควรรับวัคซีนเข็มกระตุ้นและต้องเพิ่มจำนวนเท่าใด โดยกลุ่มที่ต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นแน่นอน ได้แก่ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มคน 608

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศจีนใกล้เคียงกับประเทศไทย ดังนั้น คำแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปจีนหลังการเปิดประเทศ ควรปฏิบัติตัวใน 3 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1.ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นก่อนเดินทาง 2 สัปดาห์ หากได้รับเข็มสุดท้ายมานานเกิน 4 เดือน 2.สวมหน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือบ่อยๆ และ 3.ปฏิบัติตามมาตรการที่จีนกำหนด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, isranews)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึง สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศ ในสัปดาห์ที่ 51 (18-24 ธันวาคม 2565) มีผู้ป่วยเข้ารักษาใน รพ. 2,900 ราย เฉลี่ย 414 รายต่อวัน แนวโน้มลดลงต่อเนื่องมา 4 สัปดาห์ ผู้ป่วยปอดอักเสบ 621 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 413 ราย และเสียชีวิต 89 ราย เฉลี่ย 12 รายต่อวัน โดยยังคงเป็นกลุ่ม 608 เกือบ 100% ปัจจัยหลักมาจากการไม่ได้รับวัคซีน ได้รับวัคซีนไม่ครบ ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น หรือได้รับเข็มกระตุ้นมานานเกิน 3 เดือน ภาพรวมพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และจังหวัดท่องเที่ยว พบผู้ติดเชื้อลดลง จังหวัดรองมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อคงตัว คาดการณ์ว่าปี 2566 จะพบการระบาดในลักษณะการระบาดตามฤดูกาลเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับยารักษาและเตียงรับผู้ป่วย ข้อมูลวันที่ 25 ธ.ค. 2565 มียาฟาวิพิราเวียร์คงเหลือ 1.53 ล้านเม็ด ยาโมลนูพิราเวียร์ 17.62 ล้านเม็ด ส่วนอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 12.2% โดยเตียงระดับ 3 อัตราการครองเตียงอยู่ที่ 40.5% ถือว่ายังมีเพียงพอรองรับสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

- ผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ชื่อ Petchkaroonpon โพสต์ 8 มกราคมนี้ จีนเปิดประเทศให้คนจีนออกไปเที่ยวต่างประเทศได้ ในขณะที่มีผู้ติดเชื้อ 248 ล้านคน และผู้ป่วยเพิ่มวันละ 37 ล้านคน คำถาม คือ รัฐบาลและสาธารณสุขวางแผนรับมืออย่างไร อยากรู้ นักท่องเที่ยวและรายได้ แต่มาพร้อมเชื้อกลายพันธุ์

- ผู้ใช้ ทวิตเตอร์ ชื่อ การไฟฟ้าฝ่ายกะเทย โพสต์ ตอนนี่วิดจิ้นทะเล 248 ล้านคน ติดเชื้อวันละ 37 ล้านคน รพ.ขาดยาจน พช.ต้องไปหาซื้อยาในตลาดมืด แต่ทางการผ่อนคลายมาตรการจะไม่มีกรรายงานผู้ติดเชื้อแบบวันต่อวัน กับยอดสะสม และ วันที่ 8 ม.ค.นี้ คนไทยต้องรับมือกับคนจีนที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ พอ ๆ กับบท.ที่ไปจีนแบบไม่ต้องกักตัวเข้า

2. มาตรการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, thebangkokinsight, bluechipthai, thailandplus, sonthitalk, ch7, pptv, mcot, hfocus)

- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.สังกัดกรมการแพทย์ 35 แห่งทั่วประเทศ ได้คิกออฟโครงการ ฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น และการใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) พร้อมกัน ขณะนี้ ฉีดกลุ่มเสี่ยงไปได้ 2.6 หมื่นคน จากที่ จัดเตรียมไว้ 2.5 แสนโดส สามารถป้องกันโควิด 19 ได้ถึง 80% ในระยะ 6 เดือน ส่วนการครองเตียงขณะนี้อยู่ที่ 12% คาดหลังปีใหม่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในลักษณะการระบาดระลอกเล็ก และเตรียมรับมือทั้งเตียง ยา เวชภัณฑ์ รองรับเพียงพอ พร้อมย้ำให้พช.ยึดมาตรการ DMHTT หากรับวัคซีนเข็ม 2-3 มานานเกิน 4 เดือนแล้ว ขอให้ฉีดเข็มกระตุ้น

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสบส. แนะนำหลัก 3 ส.เสริมทักษะ สื่อสารให้ความรู้ และสิ่งแวดล้อมจัดการให้สะอาด เป็นแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามชีวิตวิถีใหม่ สำหรับคอนโดมิเนียม อาคารชุด หอพัก แมนชั่น และ อพาร์ทเมนต์ ทั้งนี้ เจ้าของอาคาร นิติบุคคล คณะกรรมการบริหารจัดการอาคารชุด ผู้พักอาศัยและประชาชนที่สนใจสามารถ ศึกษาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางเว็บไซต์กองสุขภาพศึกษา www.hed.go.th



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

รณรงค์สตรีมีครรภ์ออกกำลังกาย”

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ

- ดร. สานิต ปิติเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ลูกจะแข็งแรงบนพื้นฐานสุขภาพแม่ที่แข็งแรง ซึ่ง บางครั้งมีความเชื่อมาแต่โบราณว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรออกกำลังกาย ทั้งที่จริง ๆ แล้วการออกกำลังกายจะสร้างสุขภาพตัว คุณแม่ และลดสภาวะต่าง ๆ ช่วงใกล้คลอดและหลังคลอดได้

- ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.วิทยา ธิลาภรณ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อมีการตั้งครรภ์ จะง่ายขึ้น เมื่อพักผ่อนก็จะรับประทานอาหารด้วย ทำให้หลังคลอดมีน้ำหนักเกินได้ และอาจเกิดโรคเรื้อรังตามมา จึงควรออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า การออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาทีโดยเฉลี่ย หรือแต่ละวันประมาณ 30 นาทีต่อวัน แต่ลักษณะการออกกำลังกายต้องเหมาะสมตามช่วงอายุครรภ์และตาม ลักษณะของการตั้งครรภ์

ขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย”

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus, thaigov)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุข ประจำปี 2566 มุ่งเน้น 6 ประเด็น เพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง มีความมั่นคงทางสุขภาพ โดยยึดพระราชดำริสองคืบดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย เป็นปณิธานในการร่วมกันขับเคลื่อนงานสร้าง “สุขภาพคนไทย เพื่อสุขภาพประเทศไทย”

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมควบคุมโรค ยันโรคสมองอักเสบจากเชื้ออะมีบาไม่ติดต่อระหว่างคน</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ข่าวสด, สวท., สำนักข่าวไทย, ทีวี ช่อง 3, 7, NBT, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, thansettakij, thebangkokinsight, plewseengern, tnn, thailandplus, pptvhd36, kapook, thaipbs, mcot, nation, เพจหมอแล็บ, สรยุทธ, Drama-addict)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานผู้เดินทางชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตด้วยอาการสมองอักเสบจากการติดเชื้ออะมีบา Naegleria fowleri หลังกลับจากประเทศไทย โดยมีอาการ 1-12 วันหลังจากได้รับเชื้อ (เฉลี่ยประมาณ 5 วัน) เข้าทางจมูก และผ่านเข้าสู่สมองเส้นประสาทรับกลิ่น (olfactory nerve) อาการที่พบได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง ความรู้สึกตัวลดลง ชักเกร็ง อาการจะค่อย ๆ แยลง และเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม โรคนี้พบได้ทั่วโลก ในช่วง 40 ปี (2526-2564) ประเทศไทยพบเพียง 17 ราย ในจำนวนนี้ 14 คน (ร้อยละ 82) เสียชีวิต ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยช่วงฤดูร้อน มีประวัติสำลักน้ำที่ไม่สะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น สระน้ำ บ่อน้ำ แต่ไม่ติดต่อกับการดื่ม น้ำ และไม่ติดต่อกับคนสูคน</p>	
<p>รณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, opt-news, prd, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการร้านค้า รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566</p>	
<p>ชวนทำบ้านสะอาดรับปีใหม่ 2566</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์chiangmainews</p> <p>- นพ.สุวรงค์ชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ชวนคนไทยสร้างกิจกรรมในครอบครัว ช่วยกันทำความสะอาดบ้านรับปีใหม่ไทย 2566 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้าน ทำให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกันแล้ว ยังช่วยลดแหล่งสะสมฝุ่นละออง เชื้อรา และสิ่งสกปรก และถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆ รับปีใหม่</p>	
<p>ภาชนะบรรจุอาหารจากพลาสติกไร้ไซเคิล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus)</p> <p>- อย. พร้อมให้การพิจารณาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลเม็ดพลาสติกเพื่ออนุญาตการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกไร้ไซเคิล rPET ปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดมายื่นขอประเมิน การยื่นขอประเมินต้องส่งรายงานผลประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลจากหน่วยประเมินความปลอดภัยตามที่กำหนดไว้</p>	
<p>เตือนอย่าเข้าร่วมกลุ่มไอเฟนแซท @nhso</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช.เตือนประชาชนว่า มีผู้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ไอเฟนแซทในชื่อ@nhso ที่เป็นชื่อไลน์ไอดีเดียวกับไลน์ออฟฟิศเชียลแอดเคาท์ของ สปสช. ที่ถือเป็นการแอบอ้างและทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นไลน์ที่ถูกจัดตั้งโดย สปสช. ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า สปสช.ไม่เคยมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ไอเฟนแซท@nhso ไลน์ สปสช. คือไลน์ออฟฟิศเชียล แอดเคาท์ ในชื่อ สปสช. ไลน์ไอดีคือ @nhso ขอให้ประชาชนอย่าเข้าร่วมกลุ่ม และอย่าหลงเชื่อการแจ้งข้อมูลหรือขอข้อมูลจากท่านใดๆ เพราะอาจถูกหลอกลวงได้</p>	-
<p>ASOCIO Awards 2022</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- ATCI มอบรางวัล ASOCIO Awards 2022 ให้องค์กรของไทย 8 แห่งที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาบริการ-บริหารองค์กร โดย สธ. ได้รับรางวัลประเภท HealthTech Award พัฒนามอพร้อม "Mor Prom" Digital Health Platform สำหรับคนไทย สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษา การตรวจสอบสิทธิรักษา การนัดหมายแพทย์ Telemedicine การให้บริการไบบ์รองสุขภาพแบบดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน รพ.สต. คลินิก และร้านยา มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพและการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	
<p>ปลาแดดเดียวทอดผสมยาฆ่าแมลง</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, sanook, เพจกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่, เพจหมอแล็บแพนด้า)</p> <p>- จากกรณีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงในกลุ่มห้องนั่งเล่นพ่อแม่ เตือนภัยลูกสาวอายุ 2 ปี กินปลาแดดเดียวทอด ที่ซื้อจากตลาดสด แล้วมีอาการคอแข็ง-ชักเกร็ง ต้องส่ง รพ. ก่อนตรวจพบสารพิษจากยาฆ่าแมลง "หมอลีแล็บ" เผยไม่ใช่เรื่องใหม่ คาดคนขายนำมาใช้ปนปลา เพื่อกันแมลงตอม หากพิษรุนแรงจะหมดสติ ถึงหยุดหายใจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย Medical Hub</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, INN, newtv, mcot, thereporters)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ให้ความสำคัญนโยบาย Medical Hub โดยผลักดันผ่านกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของไทยติดอันดับโลก สร้างรายได้เข้าประเทศควบคู่กับการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายนโยบาย 30 บาทครอบคลุมทั่วประเทศ มั่นใจรายได้ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ตั้งแต่ปี 2566-2570</p>	
<p>รับมอบอุปกรณ์การแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. และนายธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผอ.รพ.กระทู้มแบน รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับครอบครัวนำกลับไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน รวมมูลค่า 1,200,000 บาท จาก น.ส.ภาสินี ปรีชาธนาพล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อช่วยลดอัตราการครองเตียง และลดภาระโรงพยาบาลในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ณ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง รพ.กระทู้มแบน จ.สมุทรสาคร</p>	
<p>กรมปรับเงินเดือน อภ. อัตราใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- ที่ประชุม กรม. เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.65 มีมติเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอการขยายเพดานอัตราค่าจ้างขั้นสูงของพนักงาน อภ. ระดับ 9-11 เนื่องจากเพดานอัตราเงินเดือนที่ อภ. ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นเพดานอัตราเงินเดือนที่ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2550 ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ กรม.ให้ความเห็นชอบ</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ข่าวหุ้น, กท.ธุรกิจ, js100)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ประจำวันที่ 28 ธ.ค.65 เวลา 07.00 น. พบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน 13 พื้นที่ โดยตรวจวัดได้ระหว่าง 31-69 มคก./ลบ.ม. PM2.5 (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.)</p>	